

สรุปผลการประชุม
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ครั้งที่ ๗๓
วันพุธ ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓

ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาร่างบทบัญญัติในหมวดเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ ที่คณะอนุกรรมการร่างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเสนอต่อที่ประชุมเป็นลำดับรายมาตรา สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

๑. กำหนดให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ในวันก่อนวันใช้รัฐธรรมนูญนี้ ทำหน้าที่รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ และให้สิ้นสุดลงในวันก่อนวันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรก ภายหลังจากเลือกตั้งทั่วไปที่จัดขึ้นตามรัฐธรรมนูญนี้

๒. ระหว่างที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา หากมีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพ้นจากตำแหน่ง ให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติความ กราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้สำหรับสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติแทน

๓. ในกรณีที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภานั้น ให้อำนาจของประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้หรือ ตามกฎหมายเป็นอำนาจของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๔. ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันใช้รัฐธรรมนูญนี้ยังคงอยู่ใน ตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังจากเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรก ตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่ โดยในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบ แห่งชาติและคณะรักษาความสงบแห่งชาติยังคงมีหน้าที่และอำนาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ และให้ถือว่าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับอำนาจของหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรักษาความสงบแห่งชาติยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป

๕. ให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิรูปในเรื่องต่าง ๆ ต่อไป และให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสิ้นสุดลงเมื่อครบเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติอาจปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างหรือวิธีการทำงานของ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่ต้องดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิรูปในเรื่อง ต่าง ๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และเกิดประสิทธิภาพก็ได้

๖. ให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ อยู่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อจัดทำ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่จำเป็นให้แล้วเสร็จและเสนอต่อสภานิติบัญญัติ แห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในแปดเดือนนับแต่วันที่ใช้รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ

๗. ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระดำเนินการให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม ตามมาตรา ๒๑๕ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ โดยหากดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน กำหนดเวลาดังกล่าว ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระพ้นจากตำแหน่ง

๘. ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีร่วมกันดำเนินการและผลักดันให้มีการ ปฏิรูปการศึกษาของชาติให้แล้วเสร็จตามที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รัฐธรรมนูญนี้ ใช้บังคับ

๙. กำหนดให้ต้องมีการปฏิรูปการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายและการบริหารงาน ในกระบวนการยุติธรรม โดยให้มีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจและภารกิจ ของตำรวจให้เหมาะสม พร้อมทั้งแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจ ให้มีประสิทธิภาพ มีหลักประกันว่าข้าราชการตำรวจจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม ได้รับความเป็นธรรม ในการแต่งตั้ง โยกย้าย และการพิจารณาบำเหน็จความชอบ ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ

นางสาวดวงจิตร์ ก่อเจริญวัฒน์
วิทยาการเชี่ยวชาญ
ผู้สรุปผลการประชุม
นายธนวัฒน์ สังข์ทอง
เลขานุการกรรมการ คนที่สอง
ผู้ตรวจทาน